

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK R'LẤP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH
V/v trả lời nội dung đơn đề nghị
của bà Phạm Thị Hoa. Thường trú
tại TDP5, phường Nghĩa Tân, Tp
Gia Nghĩa

Đắk R'lấp, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Bà Phạm Thị Hoa. Thường trú tại: TDP 5, phường Nghĩa Tân,
Tp Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp tiếp nhận đơn đề nghị của bà Phạm Thị Hoa (*Thường trú tại: Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, Tp Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông*), là người được ủy quyền của ông Huỳnh Văn Thành, địa chỉ thôn Quảng Trung, xã Nghĩa Thắng; bà Nguyễn Thị Nở, ông Phạm Văn Cường, thôn Quảng Chánh, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'Lấp. Nội dung đơn: Việc triển khai thực hiện dự án làm đường thôn Quảng Chánh, xã Nghĩa Thắng chưa đảm bảo quy định.

Sau khi xem xét nội dung đơn kiến nghị của công dân, đối chiếu với các hồ sơ, văn bản liên quan UBND huyện Đắk R'lấp có ý kiến trả lời như sau:

1. Liên quan đến nội dung thực hiện dự án Đường giao thông trung tâm xã Nghĩa Thắng đi thôn Quảng Phước xã Đạo Nghĩa.

Với mục tiêu triển khai để kết nối với hạ tầng xung quanh tạo ra mạng lưới giao thông thuận lợi, cụ thể là kết nối với dự án nhà máy xử lý rác thải; Đường giao thông Đạo Nghĩa – Quảng Khê thì việc đầu tư dự án Đường giao thông trung tâm xã Nghĩa Thắng đi thôn Quảng Phước xã Đạo Nghĩa là hết sức cần thiết. Từ mục tiêu đó, HĐND tỉnh Đắk Nông đã đồng ý cho chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông trung tâm xã Nghĩa Thắng đi thôn Quảng Phước xã Đạo Nghĩa, tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 11/5/2021, với quy mô chiều dài tuyến là 8,79Km, có điểm đầu đầu nối đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê tại ngã ba Hai Bé, xã Nghĩa Thắng; Điểm cuối tiếp giáp với đường bê tông hiện trạng tại đập Đăk Côn xã Đạo Nghĩa; Mặt cắt ngang thiết kế: Bề rộng nền đường 6,5m, mặt đường 3m, lề đường 1,5m x 2 bên, công trình thoát nước, mặt đường nhựa.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND huyện giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp tổ chức thực hiện trình tự thủ tục đầu tư, sớm triển khai thực hiện, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối hạ tầng trong khu vực tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong vùng dự án. Tháng 8/2022 dự án được khởi công xây dựng, nhờ sự thống nhất của các hộ dân trên tuyến (*đặc biệt là toàn bộ người dân thuộc xã Nghĩa Thắng sau khi có lệnh khởi công đã tự dọn dẹp cây cối*), dự án đã có mặt bằng triển khai thực hiện với chiều

dài khoảng 7,2Km, hiện đang triển khai hoàn thiện mặt nhựa hơn 6,5Km đã góp phần vào việc giao thông đi lại trong thời gian qua, nhân dân trong khu vực đánh giá cao về hiệu quả của dự án.

Từ thực tế trên, UBND huyện Đăk R'Lấp xác định việc đầu tư xây dựng dự án Đường giao thông trung tâm xã Nghĩa Thắng đi thôn Quảng Phước xã Đạo Nghĩa là hết sức cần thiết, tạo thuận lợi cho người dân trong vùng dự án vận chuyển nông sản, sản xuất nông nghiệp, học sinh đi học...

2. Liên quan đến nội dung chậm trả lời đơn đề nghị của ông Huỳnh Văn Thành, địa chỉ thôn Quảng Trung, xã Nghĩa Thắng; bà Nguyễn Thị Nở, ông Phạm Văn Cường, thôn Quảng Chánh, xã Nghĩa Thắng, huyện ĐăkR'Lấp theo văn bản số 10/BTCD của Ban tiếp công dân:

Ngày 09/01/2024 UBND huyện nhận được đơn đề nghị của các hộ ông Huỳnh Văn Thành thôn Quảng Trung, xã Nghĩa Thắng, huyện ĐăkR'Lấp; bà Nguyễn Thị Nở; Phạm Văn Cường, thôn Quảng Chánh, xã Nghĩa Thắng, huyện ĐăkR'Lấp, sau khi nhận đơn đề nghị, Ban tiếp công dân có văn bản số 10/BTCD ngày 12/01/2024 gửi Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện ĐăkR'Lấp, UBND xã Nghĩa Thắng tham mưu trả lời trước ngày 30/01/2024, tuy nhiên các đơn vị đã chưa tham mưu trả lời cho người dân theo quy định.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện ĐăkR'Lấp lý do chậm trả lời công văn số 10/BTCD ngày 12/01/2024 vì thời điểm cuối tháng 01/2024 cũng rơi vào thời điểm gần tết nguyên đán Giáp Thìn, sơ suất chưa trả lời đơn theo quy định, đơn vị nhận trách nhiệm thiếu sót và rút kinh nghiệm trong việc trả lời đơn của công dân. Tuy nhiên, thực tế ngày 17/01/2024 Ban QLDA&PTQĐ phối hợp cùng đơn vị thi công (Công ty Triệu Sơn) đã đến trực tiếp tại gia đình bà Nguyễn Thị Nở và Phạm Văn Cường, thôn Quảng Chánh, xã Nghĩa Thắng (*có gặp và trao đổi với ông Phạm Văn Cường cùng vợ tại nhà; bà Nguyễn Thị Nở tại nhà*) để xác minh thông tin theo nội dung đơn đề nghị; Ngày 28/02/2024 Ban QLDA&PTQĐ phối hợp UBND xã Nghĩa Thắng, Đơn vị thi công cùng ông Huỳnh Văn Thành xác minh tại vị trí thửa đất của ông Huỳnh Văn Thành. Theo ý kiến của ông Huỳnh Văn Thành thì việc đầu tư xây dựng dự án làm đường ông Huỳnh Văn Thành đồng ý và chấp nhận sẵn sàng cho đất làm đường và thực tế đã cho đất làm đường nhiều hơn các hộ dân khác, chỉ yêu cầu đề nghị sớm được hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất này, ý kiến ông Huỳnh Văn Thành nói.

3. Liên quan đến nội dung theo đơn đề nghị của bà Phạm Thị Hoa (Thường trú tại: Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, Tp Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông), là người được ủy quyền của ông Huỳnh Văn Thành, địa chỉ thôn Quảng Trung, xã Nghĩa Thắng; bà Nguyễn Thị Nở, ông Phạm Văn Cường, thôn Quảng Chánh, xã Nghĩa Thắng, huyện ĐăkR'Lấp.

Ngày 01/4/2024, Ban tiếp công dân tiếp tục nhận được đơn đề nghị của bà Phạm Thị Hoa (Thường trú tại: Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, Tp Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông), là người được ủy quyền của ông Huỳnh Văn Thành, địa chỉ

thôn Quảng Trung, xã Nghĩa Thắng; bà Nguyễn Thị Nở, ông Phạm Văn Cường, thôn Quảng Chánh, xã Nghĩa Thắng, huyện Đăk R'Lấp, sau khi nhận đơn Ban tiếp công dân tiếp tục có văn bản số 44/BTCD, ngày 03/4/2024 gửi Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk R'Lấp, UBND xã Nghĩa Thắng tham mưu trả lời trước ngày 25/4/2024.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ UBND xã Nghĩa Thắng phối hợp Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk R'Lấp mời các bên có liên quan tổ chức họp để trả lời đơn đề nghị của công dân ngày 12/4/2024. Cụ thể theo báo cáo của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk R'Lấp và UBND xã Nghĩa Thắng.

Dự án được khởi công tháng 8/2022, lễ khởi công vào ngày 29/8/2022 tại vị trí đầu thôn Quảng Chánh, xã Nghĩa Thắng với sự có mặt tham dự của chính quyền địa phương, Chủ đầu tư, đơn vị thi công, đại diện người dân khu vực dự án; Dự án có biển báo công bố thông tin dự án theo quy định ngay đầu tuyến, vì vậy đa số người dân đều nắm được thông tin thực hiện và nhiệt tình ủng hộ.

Nhờ được sự thống nhất của các hộ dân trên tuyến cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Đặc biệt là những hộ dân sống lâu năm tại vị trí xây dựng cùng hỗ trợ vận động bà con nhân dân. Dự án đã có mặt bằng triển khai thực hiện với chiều dài khoảng 7,2Km, hiện đã triển khai hoàn thiện mặt nhựa hơn 6,5Km (đoạn thuộc địa phận UBND xã Nghĩa Thắng đã hoàn thành xong), góp phần vào việc giao thông đi lại trong thời gian qua, nhân dân trong khu vực đánh giá cao về hiệu quả của dự án. Toàn bộ mặt bằng thực hiện đều được người dân tự bàn giao, tự chặt hạ cây cối để thực hiện xây dựng (ông Huỳnh Văn Thành; bà Nguyễn Thị Nở; ông Phạm Văn Cường cũng tự dọn dẹp mặt bằng trong phạm vi thửa đất của mình để cho đơn vị thi công thực hiện). Hoàn toàn không có chuyện buộc người dân phải chặt phá cao su, tiêu, cà theo nội dung đơn đề nghị. *(có các phiếu thu thập ý kiến người dân kèm theo)*

Với tinh thần vì lợi ích chung, từng bước hoàn thiện, cứng hóa hệ thống giao thông, đặc biệt là các tuyến đường liên thôn, các tuyến đường đi lại còn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, UBND huyện Đăk R'Lấp rất mong được sự đóng góp, chia sẻ một phần các thiệt hại về đất, cây cối hoa màu của bà con nhân dân nhằm chung tay cùng chính quyền các cấp thực hiện đầu tư tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Vậy mong các hộ ông Huỳnh Văn Thành, bà Nguyễn Thị Nở, ông Phạm Văn Cường chia sẻ khó khăn này cùng với toàn thể bà con nhân dân trong khu vực dự án đã có ý kiến là đồng thuận thống nhất cho đất và cây cối để thực hiện.

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ ông Huỳnh Văn Thành, bà Nguyễn Thị Nở, ông Phạm Văn Cường, đề nghị các hộ dân thực hiện theo quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Nghĩa Thắng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xem xét tiếp nhận, kiểm tra xác minh nếu đủ điều kiện theo quy định sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người

dân.

Trên đây là Công văn của UBND huyện Đắk R'Lấp về việc trả lời nội dung đơn đề nghị của bà Phạm Thị Hoa (Thường trú tại: Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, Tp Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), là người được ủy quyền của ông Huỳnh Văn Thành, địa chỉ thôn Quảng Trung, xã Nghĩa Thắng; bà Nguyễn Thị Nở, ông Phạm Văn Cường, thôn Quảng Chánh, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'Lấp và các đơn vị liên quan được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Huyện ủy (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban tiếp công dân huyện;
- Ban QLDA và PTQĐ huyện;
- UBND xã Nghĩa Thắng;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Công Dũng